

Cuộc họp công khai về Thỏa thuận Chuyển giao Hoạt động Được đề xuất

Hệ thống Y tế ProMedica

ManorCare của Palm Desert

ManorCare Health Services-Fountain Valley

ManorCare Health Services-Citrus Heights

ManorCare Health Services-Hemet

ManorCare Health Services-Sunnyvale

Điều dưỡng và Phục hồi chức năng lành nghề ProMedica (Rossmoor)

Điều dưỡng và Phục hồi chức năng lành nghề ProMedica (Tice Valley)

**CUỘC HỌP CÔNG KHAI VỀ THỎA THUẬN CHUYỂN GIAO HOẠT ĐỘNG ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ Y TẾ MANORCARE-FOUNTAIN VALLEY**

Tổng Chương lý đang xem xét Thỏa thuận chuyển giao hoạt động được đề xuất cho bảy cơ sở điều dưỡng lành nghề của các công ty con của ProMedica Health System (ProMedica), một công ty phi lợi nhuận ở Ohio, cho các công ty con của Providence Group, Inc. (Providence Group) như một phần của thỏa thuận liên doanh giữa Welltower Inc. (Welltower) và Integra WIP Member LLC (Integra). Theo liên doanh này, Integra đã chỉ định Providence Group làm nhà điều hành mới cho mỗi cơ sở. Các cơ sở này thuộc sở hữu của Welltower thông qua các công ty con. ProMedica đề xuất chuyển giao hoạt động của các cơ sở điều dưỡng lành nghề, bao gồm ManorCare Health Services-Fountain Valley, cơ sở điều dưỡng lành nghề có 151 giường tọa lạc tại 11680 Warner Avenue, Fountain Valley, CA 92708.

Việc chuyển giao đang được xem xét theo Bộ Luật Doanh Nghiệp California Phần 5914 và các phần liên quan. Văn bản thông báo có tại: <https://oag.ca.gov/system/files/media/promedica-health-system-notice-05122023.pdf>.

Tổng Chương lý sẽ tiến hành một cuộc họp công khai bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 20 tháng 10 năm 2023 tại ManorCare Health Services-Fountain Valley, tọa lạc tại 11680 Warner Avenue, Fountain Valley, CA 92708. Mục đích của cuộc họp công khai là nhằm tiếp nhận các ý kiến nhận xét về thay đổi được đề xuất trong việc kiểm soát và quản lý bảy cơ sở ProMedica cũng như xem xét Tuyên Bố về Tác Động đến Việc Chăm Sóc Sức Khỏe (Health Care Impact Statement) đối với ProMedica do chuyên gia tư vấn cùng Tổng Chương Lý California chuẩn bị. Trước cuộc họp công khai, Tuyên bố về Tác Động đến Việc Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ có trên trang web của Tổng Chương Lý California tại <http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofitosp>.

Mọi người có thể và được khuyến khích trình bày quan điểm của mình về đề xuất chuyển giao tại cuộc họp công khai hoặc bằng cách liên hệ với Lily Weaver, Phó Tổng Chương Lý, qua điện thoại theo số 213-269-6174, qua email [Lily.Weaver@doj.ca.gov](mailto:Lily.Weaver@doj.ca.gov), hoặc gửi thư qua đường bưu điện tới 1300 I Street, Sacramento, California, 95814. Hạn chót tiếp nhận ý kiến nhận xét bằng văn bản là vào ngày 24 tháng 10 năm 2023.